

KỶ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước nhưng các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện nắm chắc thực tiễn với tinh thần xây dựng cao, tiến hành chất vấn bằng các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt là đã tăng cường tranh luận để làm rõ thêm vấn đề; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm cũng như đề xuất giải pháp khắc phục, qua đó cũng là những gợi ý, bổ sung giải pháp để Chính phủ, các bộ, ngành có các quyết sách phù hợp trong quản lý, điều hành, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Trước đó, vào đầu giờ buổi sáng, theo chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với các bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trước phiên chất vấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có báo cáo giải trình một số nội dung trước Quốc hội.

Phát biểu trước Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước đã có bản đồng tình và quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm về các báo cáo của Chính phủ, nhất là kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đồng tình ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ xin lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu, các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, địa phương, địa phương tập trung giải quyết, nhất là những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực để vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong chương trình chất vấn của Quốc hội, hơn 2 ngày qua đã có các bộ trưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp trả lời và tham gia trả lời chất vấn tại hội trường. Đối với những vấn đề chất vấn bằng văn bản hoặc các vị đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp nhưng chưa được trả lời, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ nghiêm túc trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Tham gia chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Thân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đề nghị Thủ tướng cho biết các giải pháp cần có, mang tính đột phá và có tính chiến lược để bảo đảm đạt các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện tốt chiến lược ngoại giao vắc-xin để sớm bổ sung nhiều nguồn vắc-xin đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch...

Ông Phạm Duy Tinh, xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương



Dưới sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện tinh thần đổi mới trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời nghiêm túc, không né tránh các vấn đề đại biểu nêu, nhận trách nhiệm và đưa ra các cam kết, giải pháp khắc phục. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn đều đúng và trúng, là những vấn đề "nóng" hiện nay đang cần có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tồn tại, hạn chế, triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Tôi mong từ lệnh các ngành không dừng lại ở việc trả lời cho xong mà phải nỗ lực thực hiện đúng những gì đã tự đề ra, những gì Chính phủ giao; đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, giám sát việc thực hiện những lời hứa, cam kết của các thành viên Chính phủ trước Quốc hội, cử tri và nhân dân tại phiên chất vấn. Tôi cũng mong các kỳ họp tiếp theo Quốc hội sẽ dành thêm thời gian cho phiên chất vấn, đồng thời tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi chung của việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Ông Vũ Đức Bằng, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy



Qua theo dõi phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tôi thấy Bộ trưởng nắm rất chắc thực trạng vấn đề thuộc lĩnh vực mình quản lý. Với tinh thần cầu thị, Bộ trưởng đã trả lời đầy đủ, thẳng thắn đa số các câu hỏi của đại biểu, đối với mỗi vấn đề đều có đề xuất các định hướng và phương án cụ thể để xử lý trong thời gian tới. Tôi rất tâm đắc với một số câu hỏi của các đại biểu về việc triển khai các gói hỗ trợ kinh tế, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025... Tôi đánh giá cao 5 nhóm giải pháp mà Bộ trưởng đề xuất để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp như dòng tiền cho vay và hoàn thu các loại thuế, phí. Mong các giải pháp này sớm được triển khai thực hiện để nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Hoàng Văn Bấy, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà



Ấn tượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn để lại trong lòng cử tri chúng tôi đến từ chính những câu hỏi, phong thái, bản lĩnh, trí tuệ của đại biểu Quốc hội. Nhiều đại biểu đưa ra những chất vấn đúng trọng tâm, sắc sảo, mạnh dạn tranh luận khi chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Kỳ họp này, vấn đề nhiều đại biểu chất vấn đã chuyển tải, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tôi đánh giá cao việc Quốc hội thông qua nghị quyết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây chính là một căn cứ pháp lý xác thực hiệu lực thật sự của hoạt động chất vấn. Theo tôi, nghị quyết cần có quy định cụ thể tạo cơ sở cho Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện lời hứa của tư lệnh các ngành sau chất vấn.

THU HIỀN

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Trường Tiểu học Phú Xuân (thành phố Thái Bình) và Công ty TNHH Minh Trí Thái Bình.



cách ly các trường hợp F1 và người về từ vùng dịch. Cùng với đó, 8 xã trên địa bàn huyện đã kích hoạt, đưa vào sử dụng khu cách ly tập trung để cách ly các trường hợp F1 của địa phương. Từ 12 giờ ngày 12/11, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt thực hiện việc test nhanh để sàng lọc Covid-19 cho người dân. Mục tiêu đến trước 24 giờ cùng ngày hoàn thành việc test nhanh cho 30% dân số, ưu tiên những người thuộc 13 nhóm nguy cơ cao. Hiện ngành Y tế đã điều động 700 sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình, trong đó có 500 sinh viên đã có kinh nghiệm tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Giang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện Công ty TNHH POONG SHIN VINA và Công ty TNHH Minh Trí Thái Bình đã tổ chức test nhanh cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên. Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả. Các doanh nghiệp cố gắng hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm trước 24 giờ ngày 12/11.

Phát biểu chỉ đạo tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị ban chỉ

đạo phòng, chống dịch của các đơn vị đẩy nhanh hơn nữa việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân và người lao động, bảo đảm trước 24 giờ ngày 12/11 phải hoàn thành để sớm phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nếu có. Đồng chí đề nghị ngành Y tế tăng cường nhân lực, vật tư, trang thiết bị hỗ trợ việc lấy mẫu tại các điểm lấy mẫu, bảo đảm việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất cập cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu huyện Vũ Thư và các doanh nghiệp làm tốt công tác hậu cần cho lực lượng lấy mẫu test nhanh và lực lượng truy vết, bảo đảm việc tổ chức lấy mẫu nhanh nhất, sớm nhất, kịp thời khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lây lan.

Sáng ngày 12/11, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh quán triệt, triển khai bố trí một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vũ Thư.

Trước diễn biến phức tạp của dịch trên địa bàn, huyện Vũ

Thư đã khẩn trương triển khai các biện pháp. Hiện 3 khu cách ly tập trung của huyện và 8 khu cách ly tập trung của xã đã vận hành để cách ly tập trung các trường hợp F1. Xã Nguyễn Xá đã hoàn thành xét nghiệm nhanh cho 100% người dân (gần 8.000 người). Liên tục từ ngày 10 - 12/11, các đơn vị, địa phương trong huyện tập trung cao, dồn lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh quán triệt cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, từ 12 giờ ngày 12/11 yêu cầu tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt thực hiện việc xét nghiệm nhanh để sàng lọc Covid-19 cho người dân nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Số lượng người được xét nghiệm nhanh là 30% dân số của mỗi xã, thị trấn, trong đó lựa chọn người được xét nghiệm theo hình thức mỗi hộ 1 người đại diện, ưu tiên những người thuộc 13 nhóm nguy cơ cao. 100% doanh nghiệp trên địa bàn huyện phải xét nghiệm nhanh cho 100% người lao động trên địa bàn. Toàn bộ các doanh nghiệp,

địa phương trên địa bàn huyện phải hoàn thành xét nghiệm nhanh sàng lọc Covid-19 trước 24 giờ ngày 12/11.

Để hỗ trợ huyện Vũ Thư lấy mẫu xét nghiệm, tỉnh chỉ viện 700 sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình, trong đó 500 sinh viên đã có kinh nghiệm tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh yêu cầu

cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cần bình tĩnh, báo cáo kịp thời để tỉnh, huyện chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân Vũ Thư nêu cao tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, đồng lòng để sớm khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe và tinh mạng của nhân dân.



Công ty TNHH POONG SHIN VINA tổ chức lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho cán bộ, công nhân.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan trong cộng đồng, trong đó có cả trường học. Trước những tình huống phát sinh, các cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời khoanh vùng, truy vết và tổ chức hình thức dạy học phù hợp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Xuất hiện F0 trong trường học, Vũ Thư cho học sinh tạm dừng đến trường

Đến sáng ngày 12/11, huyện Vũ Thư có 2 trường học xuất hiện F0 là học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Xá và Trường Tiểu học và THCS Hồng Phong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành Giáo dục huyện đã cho học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường. Ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Ngày 11/11, khi xuất hiện các ca F0 trên địa bàn huyện, có 5 xã cho học sinh tạm dừng đến trường để tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính mới là các xã: Nguyễn Xá, Việt Thuận, Vũ Tiến, Vũ Đoài và Duy Nhất. Đến ngày 12/11, công tác truy vết bước đầu đã hoàn thành, các trường của 5 xã trên chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Đối với các trường học ở các xã còn lại, ngày 12/11 huyện đã có quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp là học sinh, cán bộ, giáo viên liên quan đến các ca dương tính. Sau khi truy vết xong, các trường sẽ bắt tay ngay vào việc dạy học trực tuyến, bảo đảm việc học không bị gián đoạn.

Ông Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Trước tình hình xuất hiện nhiều ca dương tính là học sinh, huyện đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Chủ động kế hoạch dạy và học trước diễn biến mới của dịch Covid-19



Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Quý (Tiền Hải) kết hợp dạy trực tiếp và dạy trực tuyến cho học sinh ở khu vực phong tỏa.

lượng chức năng khẩn trương rà soát, truy vết và thực hiện cách ly các trường hợp theo quy định. Huyện đã kích hoạt mỗi xã một khu cách ly tập trung tại trường mầm non hoặc trường tiểu học của địa phương, bảo đảm các điều kiện thiết yếu trong khu cách ly, quan tâm đặc biệt đến các trường hợp là các cháu học sinh thực hiện cách ly tập trung. Quan điểm của huyện là kiểm soát ban đầu ở phạm vi rộng, sau khi có kết quả thì thu hẹp phạm vi phong tỏa để xử lý ổ dịch. Chính vì vậy, học sinh có thể sẽ không phải nghỉ học dài ngày như trước đây, nếu kiểm soát tốt tình hình các em sẽ sớm trở lại trường học trực tiếp.

Các địa phương chủ động mọi tình huống

Vừa qua, xã Đông Quý (Tiền Hải) ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

trong cộng đồng. Theo thống kê có hơn 200 cán bộ, giáo viên và học sinh nằm trong vùng phong tỏa, vì vậy xã quyết định cho toàn bộ học sinh của 3 cấp học trên địa bàn xã tạm dừng đến trường. Thấy giáo viên Hoàng Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Quý cho biết: Ngày 31/10, do trên địa bàn xã xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng nên học sinh toàn trường đã tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Đến ngày 4/11, phạm vi phong tỏa được thu hẹp, chỉ còn 20 học sinh trong vùng phong tỏa, nhà trường đã thông báo cho toàn bộ học sinh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 5/11; đồng thời, tổ chức họp hội đồng giáo dục nhà trường để nâng cấp độ phòng, chống dịch. Đối với 20 học sinh trong vùng phong tỏa, nhà trường giao giáo viên chủ

nhiệm và giáo viên bộ môn dạy học trực tuyến cho học sinh theo thời khóa biểu cụ thể, có thể học chung với các bạn ở trên lớp hoặc học vào buổi chiều, buổi tối. Nhờ thế, khi dỡ bỏ phong tỏa, 20 học sinh trên đi học trở lại sẽ không bị bỏ lỡ. Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải cho biết: Chúng tôi chỉ đạo các nhà trường tranh thủ thời gian vàng hoàn thành công tác truy vết cho học sinh. Song song với học trực tiếp, các trường sẵn sàng các hệ điều kiện chuẩn bị cho việc dạy học trực tuyến, cán bộ, giáo viên tích cực xây dựng các bài giảng điện tử, nguồn học liệu để phục vụ việc học trực tuyến.

Tại thành phố Thái Bình, các trường hiện đang điều chỉnh kế hoạch năm học, trong đó đẩy nhanh việc thực hiện các bài

kiểm tra cuối học kỳ I. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Do dịch có những diễn biến mới, rất phức tạp, nhiều trường học trên địa bàn thành phố xuất hiện các trường hợp F1, F2 là học sinh, giáo viên nên Phòng đã chỉ đạo các trường tạm dừng thời gian dạy học trực tiếp để dạy nội dung cốt lõi cho học sinh. Đẩy nhanh thời gian tổ chức thực hiện bài kiểm tra cuối học kỳ I. Nếu dịch diễn biến phức tạp hơn, học sinh phải tạm dừng đến trường, các thầy cô giáo sẵn sàng bắt tay ngay vào việc dạy học trực tuyến. Cùng với việc bảo đảm kế hoạch năm học, trong thời gian học sinh đi học trực tiếp, các trường phải nâng mức độ phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào trường. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở nghỉ ở nhà, liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để có hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, các trường cũng phải xây dựng phương án chi tiết nếu đơn vị xuất hiện F0, kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan.

Ông Nguyễn Việt Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong những ngày vừa qua, một số xã xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng đã chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường trong một thời gian ngắn để tiến hành công tác truy vết. Việc quyết định cho học sinh đi học trực tiếp hay tạm dừng đến trường sẽ do địa phương quyết định căn cứ trên tình hình thực tế. Thời gian tới, toàn ngành sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động theo kế hoạch năm học một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm với phó kỳ thời, hiệu quả với dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục điều chỉnh kế hoạch và nội dung dạy học; tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

ĐẶNG ANH